

Sáng ngày 13/5/2022, UBND huyện Hòa Vang phối hợp với Trung Chính trị thành phố tiến hành khai giảng Lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và xã năm 2022. Tham dự khai giảng có ông Lê Công Trí, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Hòa Vang và ông Lê Thị Minh Hà - Phó Hiệu trưởng Trung Chính trị thành phố.



Phát biểu khai mạc Lễ khai giảng, ông Lê Công Trí, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Hòa Vang nhấn mạnh mục tiêu của lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục trang bị các kiến thức cần thiết giúp cho các đại biểu HĐND huyện, xã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND huyện, xã và nghị các ông chú ý đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, tập trung theo dõi, tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận nhằm bổ sung các vấn đề sau khi kết thúc bồi dưỡng, mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, học hỏi vào thực tiễn.

Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã có tổ chức bằng hình thức học trực tiếp với tổng số đại biểu tham gia lớp học gồm: 320 người (trong đó HĐND cấp huyện: 30 người, HĐND cấp xã: 290 người). Lớp bồi dưỡng được chia thành 02 lớp, mỗi lớp diễn ra trong 02 ngày (lớp 1 ngày 13-14/5 với 164 học viên và lớp 2 ngày 20-21/5 với 156 học viên). Từ lớp bồi dưỡng, các đại biểu cần nghe các ông chú ý báo cáo viên Trung Chính trị thành phố có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn sinh động các chuyên đề quan trọng nhằm phục vụ tốt trong quá trình hoạt động của đại biểu HĐND.

Qua lớp bồi dưỡng, các đại biểu HĐND sẽ vận dụng các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công nhận các kiến thức cần thiết của đại biểu HĐND nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay và những nhiệm vụ tiếp theo, đồng thời góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2021 thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị nên chức năng HĐND thành phố, huyện và xã.

Th Kiu